

## HUYỆN CỜ ĐỎ - TP CẦN THƠ:

# Một số giải pháp nâng cao chất lượng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"

□ MINH LÂM

**Thời gian qua, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa, phong trào "Người tốt, việc tốt", thực hiện phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tài năng, lao động sáng tạo để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa, văn nghệ, xây dựng lối sống văn minh hiện đại, tập quán, lễ thức tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc và phù hợp với trào lưu văn hóa tiến bộ của nhân loại.**

Cờ Đỏ là huyện ngoại thành cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 50 km. Huyện có 10 đơn vị hành chính (gồm 9 xã, 1 thị trấn, trong đó 9/9 xã đã được công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới"); diện tích đất tự nhiên 31.981 ha. Toàn huyện hiện có 30.292 hộ, với 115.505 khẩu, chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trong đó dân tộc thiểu số có 2.237 hộ và 6.960 khẩu; đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn huyện có 1 di tích lịch sử cấp quốc gia là địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện mở rộng hợp tác, giao lưu, tiếp cận với những giá trị văn hóa tiên tiến làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Việc đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được coi là bước đi ban đầu của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm

đậm bản sắc dân tộc định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm hình thành nhân cách công dân, để mỗi người có ý thức đầy đủ về quyền hạn và nghĩa vụ công dân, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật; sống theo đạo lý "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; có ý thức lao động tự giác, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, đồng thời tham gia vào quá trình sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới. Với bản chất là hiện tượng xã hội, văn hóa là sự phát huy nguồn lực con người nhằm làm chủ thiên nhiên, xã hội và bản thân, thể hiện ra trong hoạt động sáng tạo và trong những hoạt động sáng tạo đó, thúc đẩy sự phát triển nhân cách và sự phát triển của xã hội theo hướng đạt tới cái đúng, cái tốt và cái đẹp.

Trong những năm qua, quán triệt đường lối của Đảng, dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền ở địa phương, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa kịp

lấy ý kiến, UBND phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổng hợp ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận, công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh; tham gia hoàn chỉnh Báo cáo kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội.

UBND phường, thị trấn lập hồ sơ đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh trình Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định sau: Phường hoặc thị trấn nơi đề nghị công nhận, công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh lập hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh; Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh; Bản tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, thị trấn về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận, công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân; Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND cấp phường, thị trấn trình Chủ tịch UBND cấp huyện. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt. Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận và công nhận lại khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không công nhận và không công nhận lại phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. ■



**Lễ công nhận xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới**

thời việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế như: một bộ phận nhân dân đời sống vật chất, tinh thần còn gặp nhiều khó khăn; một số tiêu chí trong phong trào chưa thật sự mang tính bền vững, nhất là tiêu chí tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường; chất lượng hiệu quả hoạt động của nhiều Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn và Nhà văn hóa ấp còn hạn chế, chưa thể hiện tốt vai trò của một trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong thời gian tới, Cờ Đỏ cần quan tâm thực hiện một số giải pháp như sau:

*Một là*, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa và công tác gia đình, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chăm lo giáo dục gia đình, nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, đơn vị.

*Hai là*, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng gia đình các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; vận động các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa,

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 2/12/2011 của Bộ VHTTDL, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 4/7/2018 của UBND thành phố Cần Thơ quy định tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

*Ba là*, xây dựng và nhân rộng các mô hình Gia đình văn hóa tiêu biểu, có nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; cần tiếp thu và dự báo những biến đổi về gia đình trong thời kỳ mới, đề xuất hướng giải quyết những thách thức trong lĩnh vực Gia đình; thực hiện một cách sáng tạo những bài học kinh nghiệm, kiên quyết không để tái diễn những tồn tại, hạn chế mang tính chủ quan. Hằng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết... qua đó đánh giá kết quả các giải pháp nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, biểu dương, khen thưởng kịp thời những Gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình có nhiều thành tích đóng góp cho địa phương.

*Bốn là*, cần sự quan tâm đầu tư về kinh phí, nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, sửa chữa nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở kịp thời, kết hợp phương châm đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu

tư, tài trợ cho phát triển văn hóa, xây dựng con người, tạo nền tảng cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

*Năm là*, thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở để truyền tải hiệu quả những chủ trương, chính sách đến người dân trong xây dựng gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, nhằm trang bị kiến thức, nâng cao chất lượng xây dựng Gia đình văn hóa.

*Sáu là*, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ như xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tạo sức lan tỏa thành phong trào rộng lớn. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; phát huy vai trò các thiết chế văn hóa ở cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của người dân.

*Bảy là*, xây dựng văn hóa phải gắn liền với xây dựng con người và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nên bắt nguồn từ nền tảng xây dựng văn hóa gia đình, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới bởi đây là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Những giá trị tốt đẹp của văn hóa cần được bảo tồn và phát huy trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người, mọi nhà. ■